



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง	สื่อ
1. แปลงใหญ่กล้วยตัดใบ ย่านมัทรี..ปากน้ำโพ	ไทยรัฐ
2. 'ธรรมนัส'ชูก้าวใหม่เกษตรกร คาดGDPเกษตรขยายตัว0.7-1.7%	แนวหน้า
3. รมว.เกษตรฯลงพื้นที่ แก้ปัญหาแม่ฮ่องสอน ลุยฟื้นฟูชีวิตชาวบ้าน เร่งจัดการที่...	แนวหน้า
4. คอลัมน์: ข้าวสั้น: รบ.ลุยหนี้เกษตรกร-สร้างอาชีพ เพิ่มเงินในกระเป๋า	สยามรัฐ
5. รมช.เกษตรฯแก้ปัญหาชุมชนสะพานปลาพื้นที่ชุมพร	แนวหน้า
6. 'อนุชา'เดินหน้าคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	แนวหน้า
7. ธ.ก.ส.จับเคลื่อนภารกิจซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตทำเงินเข้าชุมชน	แนวหน้า
8. รบ.ปลื้มแก้หนี้เกษตรกร	ข่าวสด
9. แนะนำเกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุก	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ดัน ธ.ก.ส.สร้างแพลตฟอร์มสินค้าเกษตร ใช้บล็อกเชนดูแลตั้งแต่ต้นจนถึง...	ไทยรัฐ
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้ายังดิน: สินค้าเกษตรพาเหรดราคา	ไทยรัฐ

แปลงใหญ่กล้วยกล้วยตัดใบ

ย่านมัทรี..ปากน้ำโพ

จังหวัดนครสวรรค์นับเป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าง (น้ำว้างเขียว) ที่สำคัญ เนื่องจากพื้นที่สามารถปลูกได้ทั้งปี เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จึงเกิดแนวคิดรวมกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยตัดใบ เพื่อจัดหาและขยายตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

เป็นแปลงใหญ่กล้วยตัดใบแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี 2565 สมาชิก 32 ราย มีพื้นที่ปลูกรวม



374 ไร่ ปลูกกล้วยพันธุ์น้ำว้างเขียว เนื่องจากสามารถตัดใบได้ตลอดทั้งปี สีสวยกว่ากล้วยพันธุ์อื่น เมื่อนำไปห่อหุ้มอาหารหรือขนมจะไม่มีริ้วรอยของใบกล้วยปะปนกับอาหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยตัดใบ พบว่าในปีแรกจะมีต้นทุนก่อนให้ผลผลิตไร่ละ 9,875 บาท ประกอบด้วย ค่าหน่อพันธุ์กล้วย ค่าเตรียมพื้นที่ ค่าแรงงานปลูก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การดูแลรักษาเกษตรกรจะให้น้ำสปริงเกอร์แบบท่อนในสวนกล้วยหรือสูบน้ำแบบเทราดเฉลี่ยเดือนละ 2-4 ครั้ง และหลังจากเกษตรกรนำ

หน่อพันธุ์กล้วยมาปลูกจนได้อายุ 7-8 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นกล้วยเจริญเติบโตเต็มที่

ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะมีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 18,983.75 บาท/ปี ค่าใช้จ่ายหลักๆคือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรให้ความสำคัญในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการรักษาใบกล้วยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด จึงต้องใช้ความพิถีพิถัน





ด้วยการตัดใบ
แล้วนำก้านใบมาชอย
แยกใบออกจากก้าน
พับใบเป็นมัด ในหนึ่ง
มัดจะมี 10 พับ น้ำหนัก
10 กก. โดยการเก็บ
เกี่ยวจะทำในช่วงที่ไม่
มีน้ำค้าง เพราะหาก
เก็บเกี่ยวช่วงมีความ
ชื้นผลผลิตใบกล้วยจะ
แตกและฉีกขาด โดย
จะนิยมเก็บเกี่ยวในช่วง
เช้า 06.00-08.00 น.
และช่วงเย็น 17.00-

18.00 น. เกษตรกรจะได้
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,360
กิโลกรัม/ปี

สำหรับราคาขาย
ได้ (ธันวาคม 2566) เฉลี่ย
กก.ละ 8-10 บาท แต่
หากเป็นช่วงฤดูแล้งที่ใบ
กล้วยขาดแคลน จะได้
ราคาจะสูงถึง กก. 11-
14 บาท เกษตรกรจะ
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไร่
ละ 26,880 บาท/ปี คิด
เป็นผลตอบแทนสุทธิ
หรือกำไรไร่ละ 12,946.25
บาท/ปี



ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 พ่อก้านคนกลางในพื้นที่ที่เข้า
มารับสินค้าเพื่อนำไปส่งต่อตลาดขายส่งและผลผลิตร้อยละ 15 จำหน่าย
เองโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง ส่วนใหญ่จะส่งไปขายที่ตลาดสี่มุมเมือง
จะได้ราคาสูงกว่าที่จำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางประมาณ กก.ละ
3-4 บาท.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

'ธรรมนัส'ชูก้าวใหม่เกษตรกร คาดGDPเกษตรขยายตัว0.7-1.7%

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาใหญ่ประจำปี แลกเปลี่ยนตัวเลข GDP ภาคเกษตรไทย ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 ในคอนเซ็ปต์ “Grow Strong Beyond the Future : เสริมแกร่งเกษตรไทย สู่ก้าวใหม่ที่มั่นคง” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ก้าวใหม่เกษตรไทย สู่รายได้ที่มั่นคง” โดยมี นายประจักษ์ อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่สโมสรทหารบก กทม.

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ปัจจุบันมีเนื้อที่ทางการเกษตรอยู่ที่ 149.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ มีครัวเรือนเกษตรกร 7.8 ล้านครัวเรือน และแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ 51 ของแรงงานทั่วประเทศ และในช่วงปี 2565-2566 หลายประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานของโลก แต่ประเทศไทยยังคงสามารถ

ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญได้เพียงพอต่อความต้องการ และมีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.50 ล้านล้านบาทต่อปี จึงถือว่าภาคเกษตรเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ

ที่ผ่านมา การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาและแก้ปัญหาในหลายด้าน โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรสู่รายได้ที่มั่นคง เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ตลอดจนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยจะเร่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และภาคเกษตรไทยคือผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรในตลาดโลก

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 จากปัจจัยสนับสนุน ทั้งการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังอยู่ในเกณฑ์ดี และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัว โดย สาขาพืช ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.6-1.6 สาขาปศุสัตว์ขยายตัว 1.7-2.7 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 และ สาขาป้าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.4-3.4

รมว.เกษตรฯลงพื้นที่ แก้ปัญหาแม่ฮ่องสอน ลุยฟื้นฟูชีวิตชาวบ้าน เร่งจัดการที่ดินทำกิน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ที่ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตลอดจนมอบ สปก. 4-01 ให้กับเกษตรกร อ.ปางมะผ้า 13 ราย และรับฟังปัญหา ที่สนามกีฬา จ.แม่ฮ่องสอน

ร.อ.ธรรมนัส กล่าว ว่า จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า ตามกฎหมาย ถึงร้อยละ 84 ซึ่งที่ตั้งชุมชนและพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สำหรับจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่อยู่

ในเขตป่า ทำให้ติดขัดไม่สามารถจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ โดยเฉพาะปัญหาหลักของเกษตรกรคือการไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพราะส่วนใหญ่พื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอุทยาน นายกรัฐมนตรี จึงมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร และมอบหมายให้ตนเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี โดยประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้เร่งรัดให้มีการออกหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนอย่างถูกต้อง โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินทางเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถพัฒนาการเกษตรของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ



ข่าวสั้น

■ รบ.ลุยหนี้เกษตรกร-สร้างอาชีพ เพิ่มเงินในกระเป๋า

ทำเนียบฯ - เมื่อวันที่ 11 ก.พ.67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เช่นเดียวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ จริงจังที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกร พร้อมมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี “โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้” ซึ่งขยายมาจากนโยบายสำคัญของ ร.อ.ธรรมนัส โดยที่มาของโครงการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตาม เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าว ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถเพิ่มโอกาสนำเงินไปใช้ลงทุนปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพและฟื้นฟูศักยภาพตนเอง

โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรและบุคคล ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และหนี้ NPL) จำนวน 300,000 รายต่อปี (สะสม 3 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 900,000 ราย)

โดยปัจจุบันมีลูกค้า ธ.ก.ส.ที่แสดงความประสงค์พักชำระหนี้แล้วจำนวน 1,735,081 ราย ซึ่งมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ฯ จำนวน 908,300 ราย (ข้อมูลจาก ธ.ก.ส. ณ วันที่ 1 ก.พ.67)

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้แข็งแรง และถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในแง่ของการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจประเทศอีกด้วย

รมช.เกษตรฯแก้ปัญหาชุมชนสะพานปลาพื้นที่ชุมพร

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลา จ.ชุมพร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดสรรที่ดินสาธารณะ และมีการเก็บค่าเช่าและสัญญาจากองค์การสะพานปลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอนุชา กล่าวว่ กรณีชาวบ้านชุมชนสะพานปลา จ.ชุมพร ยื่นหนังสือร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการเก็บค่าเช่าและสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากองค์การสะพานปลา ทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการนั้นได้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหา โดยสรุปแนวทางแก้ไข ดังนี้ 1.สำหรับพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงชุมพรดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดได้มอบให้องค์การสะพานปลา

รับผิดชอบ จึงยุติการเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าที่ดินต่างๆ ทั้งหมด และผู้เช่ารายใดที่มีการบอกเลิกสัญญา และมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อผ่อนชำระหนี้จะดำเนินการยุติหนี้ทันที

2.องค์การสะพานปลา จะเร่งรัดดำเนินการส่งคืนพื้นที่อาคารพาณิชย์ และที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร และส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จากพื้นที่เดิม 140 ไร่ เหลือเพียงใช้ประโยชน์ตามภารกิจประมาณ 30 ไร่ สำหรับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือประมงตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ประกอบด้วย โรงคลุมขนถ่ายสัตว์น้ำ (พื้นที่ริมแม่น้ำทั้งหมด) อาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสียและบ้านพักพนักงาน โดยองค์การสะพานปลาจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำและอื่นๆ ตามประกาศขององค์การสะพานปลา ต่อไป

'อนุชา'เดินหน้าคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีและ สหกรณ์ กล่าวในโอกาสเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ต.บ้านเสด็จ อ.เสด็จ จ.สุราษฎร์ธานี ว่าได้ดำเนินโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถ เข้าถึงการบริการทางการเกษตร ได้รับการ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม

ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถ ทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการ ปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการ เกษตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี จนถึงปัจจุบันกว่า 22 ปีแล้ว

นายอนุชากล่าวต่อว่า ภารกิจ ที่สำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ได้นำผลการวิจัยที่มีประโยชน์ถ่ายทอด ความรู้สู่เกษตรกรให้สามารถพัฒนา การผลิต และแก้ปัญหาการผลิตสินค้า เกษตรให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิต

ที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดตั้งคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ฯ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้ การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร บรรลุผลสำเร็จ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร เปิดให้ บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อาทิ คลินิก ดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง ฯลฯ โดยมีหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ ส่วนราชการในท้องถิ่น 52 บูธ เกษตรกร/ องค์กรเกษตรกร 25 บูธ ผู้รับบริการกว่า 600 ราย

ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนภารกิจ ซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตทำเงินเข้าชุมชน

นายฉัตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ จนปัจจุบันมีชุมชนธนาคารต้นไม้ 6,814 ชุมชน มีสมาชิก 124,071 คน มีต้นไม้ขึ้นทะเบียนในโครงการกว่า 12.4 ล้านต้น มูลค่าต้นไม้กว่า 43,000 ล้านบาท และการยกระดับไปสู่ชุมชนไม่มีค่า มีการนำต้นไม้ที่ปลูกมาแปลงเป็นสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน และนำมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นไม้/ป่าไม้ ปีละ 116 ล้านบาท

และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส. จึงได้ร่วมกับชุมชนธนาคารต้นไม้ดำเนินโครงการ

BAAC Carbon Credit เพื่อส่งเสริมการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ และตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) เริ่มจากการขึ้นทะเบียนโครงการ การตรวจนับจำนวนต้นไม้ การตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body : VVB) การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อนำปริมาณการกักเก็บดังกล่าวไปตอบโจทยความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) โดยนำร่องโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่และธนาคารต้นไม้บ้านแดง จังหวัดขอนแก่น จำนวนคาร์บอนเครดิต

400 ตันคาร์บอน โดย ธ.ก.ส. ซื้อ-ขายถึง CSR ในราคาตันละ 3,000 บาท คิดเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้ 842,100 บาท โครงการดังกล่าวนอกจากช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ผู้ปลูกต้นไม้แล้วยังกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่จะมาดูดซับปริมาณคาร์บอน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และผลักดันให้ประเทศไทย สามารถบรรลุข้อตกลงความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่วางไว้

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ธ.ก.ส. พร้อมขยายผลการสร้างคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ไปยังชุมชนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ โดยสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มในที่ดินของตนเองและชุมชน ปีละประมาณ 108,000 ตัน คาดว่าจะมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะนำมาซื้อ-ขายได้กว่า 510,000 ตันคาร์บอนภายใน 5 ปี

รบ.ปลื้มแก้หนี้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ซึ่งในส่วนของหนี้สินเกษตรกร รัฐบาลพร้อมมุ่งมั่นช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ อย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีโครงการ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้” ซึ่งขยายมาจากนโยบายสำคัญของร.มว.เกษตรและสหกรณ์

โดยที่มาของโครงการ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตาม 3 ปี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อลดภาระหนี้ให้แก่มูลนิธิ ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถเพิ่มโอกาสนำเงินไปใช้ลงทุนปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพ และฟื้นฟูศักยภาพตนเอง

“รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้แข็งแรง และถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในแง่การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจประเทศอีกด้วย” น.ส.เกณิกากล่าว

แนะนำเกษตรกรผู้ระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุก

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึง ดังกล่าวที่ทำการเพาะกรรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแผนที่ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชใน 4 กลุ่มน้ำ ได้แก่ กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มแม่น้ำแม่กลอง กลุ่มแม่น้ำท่าจีน และกลุ่มแม่น้ำบางปะกง ซึ่งในปี 2567 คาดการณ์ว่าพื้นที่กลุ่มแม่น้ำ 9 จังหวัดอาจได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุก ได้แก่ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอก 12,369 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,139 ราย พื้นที่เพาะปลูกพืชผัก 20,437 ไร่ เกษตรกรจำนวน 7,108 ราย พื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,083,531 ไร่ เกษตรกรจำนวน 140,610 ราย และพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล 105,402 ไร่ เกษตรกรจำนวน 40,855 ราย



เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวที่ทำการเพาะกรรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแผนที่ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชใน 4 กลุ่มน้ำ ได้แก่ กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มแม่น้ำแม่กลอง กลุ่มแม่น้ำท่าจีน และกลุ่มแม่น้ำบางปะกง ซึ่งในปี 2567 คาดการณ์ว่าพื้นที่กลุ่มแม่น้ำ 9 จังหวัดอาจได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุก ได้แก่ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอก 12,369 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,139 ราย พื้นที่เพาะปลูกพืชผัก 20,437 ไร่ เกษตรกรจำนวน 7,108 ราย พื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,083,531 ไร่ เกษตรกรจำนวน 140,610 ราย และพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล 105,402 ไร่ เกษตรกรจำนวน 40,855 ราย

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายภาคส่วนในการจัดทำแผนที่ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร ประกอบด้วย กรมชลประทาน และกรมควบคุมมลพิษ และได้จัดทำแผนคุณภาพความเค็มของน้ำ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 (สัญลักษณ์: สีเขียว) : คือ มีค่าความเค็มของน้ำในระดับ 0.00-0.75 กรัม/ลิตร คุณภาพน้ำปกติ ระดับที่ 2 (สัญลักษณ์: สีเหลือง) : คือ มีค่าความเค็มของน้ำในระดับ 0.76-0.99 กรัม/ลิตร ควรเฝ้าระวังพื้นที่ปลูกไม้ดอกและพืชผักในพื้นที่เสี่ยง



ระดับที่ 3 (สัญลักษณ์: สีส้ม) : คือ มีค่าความเค็มของน้ำในระดับ 1.00-1.99 กรัม/ลิตร ควรเฝ้าระวังพื้นที่ปลูกไม้ดอก พืชผัก และข้าวในพื้นที่เสี่ยง และระดับที่ 4 (สัญลักษณ์: สีแดง) : คือ มีค่าความเค็มของน้ำในระดับมากกว่า 2 กรัม/ลิตรขึ้นไป ควรเฝ้าระวังพื้นที่ปลูกไม้ดอก พืชผัก ข้าว และไม้ผลในพื้นที่เสี่ยง

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำเกษตรกรให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรแบบรายวันได้ด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร <https://www.doae.go.th/> ข้อมูลสถานการณ์น้ำเค็ม/เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาผลกระทบ ลดความเสียหายจากน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรของท่าน.



เกษตรวันนี้.....●ชวนเที่ยวงาน เวทีกลางสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
“มหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้ออง หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท สำหรับ
ถิ่นจังหวัดชัยนาท” ถือเป็นงาน กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ได้มี ประกอบด้วย การจัดแสดงหุ่น
การนำเอาฟางข้าว เศษวัสดุ ฟางนกนานาชนิด กว่า 40 ตัว
เหลือใช้จากทุ่งนา มาสร้าง ทั้งประเภทหุ่นฟางนกไฮเทค
สรรค์ประดิษฐ์งานศิลปะเป็น และหุ่นฟางนกสวยงาม
หุ่นฟางนกยักษ์ และหุ่นฟาง โฉบเฉี่ยวที่ทำมาจากวัสดุ
นกเล็ก ที่สามารถทำเป็นอาชีพ เหลือใช้ต่าง ๆ ประดับตกแต่ง
และสร้างรายได้ให้ชาวชัยนาท จน สีสนสวยงาม การออกร้านจำหน่าย
มีชื่อเสียงและกลายเป็นงานประเพณีที่ ของดีศรีท้อองถิ่นจังหวัดชัยนาท สินค้าโอ
ท็อป สินค้าเกษตร.....●
39 ปี.....● จัดขึ้นถึงวันที่ 18 ก.พ. ณ นายกะหล่ำปลี



ดัน ธ.ก.ส.สร้างแพลตฟอร์มสินค้าเกษตร ใช้บล็อกเชนดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้ำ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปพิจารณาสร้างแพลตฟอร์มช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยแบ่งผลกำไรให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างความเป็นธรรม โดยจะเริ่มนำร่องจากสินค้ากาแฟ เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากผลการนำร่องประสบความสำเร็จ จะขยายไปยังสินค้าอื่นๆ

ส่วนเหตุผลที่เลือกสินค้ากาแฟ เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟจำนวนมาก ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ พ่อค้าคนกลาง โรงงานแปรรูปกาแฟ ผู้ส่งออก ต้องการร่วมทดลองวิธีการดำเนินการดังกล่าวด้วย

“ผมตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มจากคนปลูกกาแฟ ส่งขายพ่อค้าคนกลาง ส่งต่อไปยังโรงงานเพื่อผลิตส่งออก คนมีกำไรและรวย มีอยู่ 2-3 ส่วน คือ พ่อค้าคนกลาง โรงงานผลิต ผู้ส่งออก ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟยังคงประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการดูแลสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เมื่อมีกำไรแล้วนำกำไรนั้น มาแบ่งให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากาแฟ”

สำหรับมาตรการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยที่มีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาทนั้น ขณะนี้มียอดเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วเกือบ 3 ล้านราย ซึ่งเป็นการพักชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 ปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย แต่หากเกษตรกรมีเงินมาชำระในระหว่างพักหนี้ ก็จะพิจารณาลดดอกเบี้ยให้เป็นกรณีๆไป ส่วนกรณีการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรที่วงเงินกู้เกิน 300,000 บาทขึ้นไปนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดว่าควรกำหนดเพดานเงินกู้หรือไม่ และมีจำนวนเกษตรกรที่กู้เงินเกินจำนวนเท่าใด คาดว่าภายในเดือน มี.ค.67 จะมีความชัดเจน.



สินค้าเกษตรพาเหรดราคาดี

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัับทราบราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดมีทิศทางปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้าวหอมมะลิ (ความชื้น 15%) ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจาก พ.ย.66 ที่ราคา 13.29 บาท/กก. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราคา 14.05 บาท/กก. ณ ม.ค.67 **ข้าวเปลือกเจ้า** (ความชื้น 15%) ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจาก 10.74 บาท/กก. มาอยู่ที่ 11.31 บาท/กก. เนื่องจากต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นและประเทศอินเดียประกาศระงับการส่งออกข้าวขาว ส่งผลให้หลายประเทศเปลี่ยนมาซื้อข้าวจากไทยมากขึ้น จึงผลักราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้น

มันสำปะหลัง (เชื้อแป้ง 25%) ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 3.20

บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากก.ย.66 ที่ราคา 3.15 บาท/กก. ด้วยผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารการผลิตแอลกอฮอล์อาหารสัตว์ กระดาษ เครื่องดื่ม และสิ่งทอ

ยางพารา ราคาขางแผ่นดิบ ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 54.89 บาท/กก. สูงขึ้นจากราคา ณ ก.ย.66 ที่ 45.51 บาท/กก. เนื่องจากถาวรรัฐมีนโยบายปราบปรามและตรวจสอบการลักลอบการนำเข้ายางพาราและสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่



ให้ทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และภาวะที่ในตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์

ปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 6.28 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากช่วงก.ย.66 ที่ราคา 5.06 บาท/กก.อันเนื่องมาจาก ม.ค.67 เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการน้ำมันพืชในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

มะพร้าว ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 14.57 บาท/ผล เพิ่มขึ้นจากช่วงก.ย.66 ที่ราคา 7.90 บาท/ผลเนื่องจากผลผลิตลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น

สับปะรด ปัจจุบันราคาสับปะรดปัดตาเวียงส่งโรงงานเฉลี่ยที่ 10.80 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วง ก.ย.66 ที่ราคา 8.37 บาท/กก. ด้วยผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

น้ำมันดิบ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 20.21 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกันยายน 2566 ที่ราคา 19.65 บาท/กก. เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯประกาศปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำมันโล

สุกร นับตั้งแต่รัฐบาลเดิหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อนอย่างจริงจังทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันราคาสุกรเฉลี่ยที่ 67.45 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากช่วง ต.ค.66 ที่ราคา 64.25 บาท/กก.

ส-เล-เต